

# Liệu Chúa Giê-xu có Tái Lâm?

Bốn mươi ngày sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đưa các môn đồ lên Núi Ô-li-ve, nơi Ngài được cất lên đám mây khỏi tầm mắt họ. Trong khi họ kinh ngạc nhìn theo, hai người nam mặc áo trắng (thiên sứ) nói với họ,

*Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy! [1]*

Các thiên sứ không hề nói điều gì mới mẻ. Họ chỉ khẳng định lời hứa rõ ràng của Chúa Giê-xu rằng một ngày kia Ngài sẽ trở lại với quyền năng, sự vinh hiển và sự phán xét. [2]

## Không Giữ Lời hứa?

Đã hơn 2.000 năm từ khi Chúa Giê-xu rời khỏi thế gian, và nhiều người tự hỏi vì sao Ngài đã quá lâu mà vẫn chưa trở lại. Trong sách của mình, *Vì sao Tôi Không phải Là một Cơ Đốc Nhân* người theo thuyết vô thần Bertrand Russell buộc tội Chúa Giê-xu không giữ lời hứa sẽ tái lâm. [3]

Russell tranh luận rằng Chúa Giê-xu không thể “hoàn toàn khôn ngoan” nếu Ngài không giữ được một lời hứa quan trọng như vậy. Ngài hẳn không thể là Đức Chúa Trời như Ngài thường tự xưng nhận (Xem <http://y-jesus.com/more/jcg-jesus-claim-god>). Như vậy có thể nào Russel đã nói đúng về việc Chúa Giê-xu không giữ lời hứa?

Sứ đồ Phi-e-rơ đã dự đoán những người nhạo báng như Russel sẽ chỉ ra rằng Ông viết:

*Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. [4]*

Có lẽ Russell và những kẻ nhạo báng khác nên xem xét kỹ hơn những lời của Phi-e-rơ, cũng như những gì Chúa Giê-xu phán về thời điểm Ngài trở lại, và những sự kiện sẽ diễn ra trước đó. Chúa

Giê-xu đã nói rằng, dù không ai biết chính xác thời điểm Ngài quay trở lại, có những manh mối nhất định sẽ chỉ cho chúng ta thấy rằng thời điểm đó đã gần đến.[5]

Hơn nữa, các tiên tri Cựu Ước và các sứ đồ của Chúa Giê-xu cũng đưa ra những ý kiến về việc quang cảnh thế giới sẽ ra sao ngay trước khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Chúng ta hãy xem qua một vài manh mối tổng quát về thời điểm Chúa Giê-xu tái lâm:[6]

## Những Dấu hiệu Chúa Giê-xu Tái lâm là gì?

- Những trận động đất lớn
- Những cơn đói kém trên khắp thế giới
- Chiến tranh
- Những dịch lệ trên toàn thế giới
- Sự bắt bớ các tín đồ
- Tin Lành được loan truyền trên khắp thế gian

Động đất, đói kém, dịch lệ, và chiến tranh đã diễn ra trong suốt lịch sử loài người, nhưng Chúa Giê-xu đã phán rằng sẽ có sự gia tăng đáng kể số những sự kiện đó trước khi Ngài trở lại.[7] Sự bắt bớ các tín đồ đã bắt đầu từ các sứ đồ và tiếp tục gia tăng hiện nay. Nhiều Cơ Đốc Nhân bị bắt bớ vì đức tin của mình hơn bất cứ thời điểm nào khác trong lịch sử. Chúa Giê-xu cũng nói với chúng ta rằng những sự bắt bớ như vậy sẽ tiếp tục cho đến khi Ngài trở lại, cũng như việc truyền rao Tin Lành trên toàn thế giới.

Theo lời Chúa Giê-xu, khi tất cả những sự kiện này diễn ra trên thế giới, chúng ta phải “nhìn lên”, vì Ngài sắp sửa tái lâm.[8] Mặc dù các học giả Kinh Thánh không đồng ý với tất cả các chi tiết về việc Chúa tái lâm, nhiều người tin rằng thời điểm mà Chúa Giê-xu nói đang đến rất gần. Phao-lô nói với các tín hữu hãy luôn sẵn sàng và “chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,”[9]

Như vậy chúng ta cần biết liệu lời hứa trở lại của Chúa Giê-xu vẫn đúng hay không. Và nếu vậy, vì sao Ngài lại trì hoãn lâu đến thế trong việc hoàn tất lời hứa của Ngài?

Phi-e-rơ giải thích lý do của sự trì hoãn của Chúa Giê-xu.

*Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia*

*tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhin nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”[10]*

Phi-e-rơ đã viết như vậy cho các tín hữu đang chịu thử thách và bắt bớ. Họ mong muốn Chúa Giê-xu sớm trở lại. Tuy nhiên, Phi-e-rơ nói với họ rằng ưu tiên số một của Đức Chúa Trời là loan truyền tin lành của Đấng Christ ra khắp thế gian, đến với càng nhiều người càng tốt. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ của Ngài rằng tin lành sẽ được loan ra cho khắp các nước trước khi Ngài trở lại.[11]

## Chúa Giê-xu có Giữ những Lời hứa khác không?

Làm sao chúng ta có thể trả lời những kẻ nhạo báng như Bertrand Russel người buộc tội Chúa Giê-xu không giữ lời hứa sẽ tái lâm?

Đầu tiên, chúng ta có thể hỏi làm cách nào Chúa Giê-xu lại biết từ 2.000 năm trước rằng tin lành sẽ được ra giảng ra khắp thế giới. Làm sao Ngài biết được điều đó, trừ phi Ngài biết trước được tương lai?

Thứ hai, chúng ta cần xem xét những lời hứa khác của Chúa Giê-xu để xem Ngài có giữ lời hứa không. Chúng ta hãy xem ba điều lớn khác mà Chúa Giê-xu đã hứa:

1. Ngài là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri về Đấng Mê-si-a.[12]
2. Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy phá.[13]
3. Ngài sẽ chết và sống lại ba ngày sau.[14]

## Chúa Giê-xu có làm Ứng nghiệm những lời Tiên tri Cổ xưa hay không?

Chúng ta hãy xem liệu Chúa Giê-xu có làm ứng nghiệm của những lời tiên tri về Đấng Mê-si-a trong Cựu Ước hay không.

Kinh Thánh là quyển sách thánh duy nhất chứa một tập hợp lớn nhiều lời tiên tri cụ thể liên quan đến các quốc gia, Y-sơ-ra-ên và Đấng Mê-si-a sắp đến.[15] Gần 300 lần nhắc đến Đấng Mê-si-a sắp đến trong Cựu Ước. Họ nói về dòng dõi của Ngài, nơi Ngài được hạ sinh, việc Ngài bị phản bội, sự chết và sự sống lại của Ngài. Những lần này được viết 500 đến 1.000 năm trước khi Chúa Giê-xu được sinh ra, và Ngài làm ứng nghiệm tất cả mọi lời.

Bằng chứng từ những Cuộn giấy Biển Chết chứng minh rằng những lời tiên tri được viết ít nhất 100 năm trước Đấng Christ, nên không thể nào có chuyện dàn cảnh được. Khả năng một người có thể làm ứng nghiệm từng lời tiên tri như vậy mà không mắc lỗi nào là bất khả thi xét về mặt thống kê.[16] Việc Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm rất nhiều lời tiên tri cụ thể như vậy là bằng chứng thuyết phục rằng Ngài thật là Đấng Mê-si-a đã được phán hứa (xem “Chúa Giê-xu có phải là Đấng Mê-si-a?”)

## Chúa Giê-xu có nói đúng về Giê-ru-sa-lem?

Thứ hai, chúng ta hãy xem xét lời tiên tri của Chúa Giê-xu về việc Giê-ru-sa-lem sắp bị phá hủy, một dự đoán có vẻ bất khả thi vào lúc đó, và khiến những ai nghe thấy phải kinh ngạc.[17] Chúa Giê-xu đã cảnh báo những người Do Thái rằng việc họ chối bỏ Ngài sẽ dẫn đến kết quả là một kết cục kinh khiếp cho Giê-ru-sa-lem và sự hủy phá Đền thờ tuyệt đẹp của nó.

Thật đáng buồn, lời của Chúa Giê-xu đã thành sự thật. Một triệu người Do Thái đã bị giết bốn mươi năm sau khi Titus và quân đội La Mã hủy phá Giê-ru-sa-lem. Sử gia Do Thái, Josephus, ghi chép những dấu hiệu bất thường này trong khi Giê-ru-sa-lem sụp đổ vào năm 70 sau công nguyên.[18]

1. “Một thiên thạch, giống như thanh gươm, treo lơ lửng trên Giê-ru-sa-lem trong vòng một năm.”
2. “Một ánh sáng giống như sự sáng ban ngày, tiếp tục trong suốt nửa tiếng đồng hồ.”
3. “Người ta nhìn thấy xe ngựa và quân lính trong không trung.”

Josephus cũng nói về những điều kỳ lạ diễn ra trong khi La Mã chiếm đóng. Những dấu hiệu này có nghĩa là gì? Nhiều học giả tin rằng sự trở lại của Chúa Giê-xu trong các đám mây đã ứng nghiệm một cách hình tượng vào năm 70 sau công nguyên.[19] Tuy nhiên, sự ứng nghiệm của việc Chúa tái lâm thật sự chưa diễn ra.

## Chúa Giê-xu có nói Đúng về sự Phục sinh của Ngài?

Lời dự đoán quan trọng thứ ba mà Chúa Giê-xu đưa ra là việc Ngài sẽ sống lại từ cõi chết sau khi bị đóng đinh. Khi nói về tuyên bố đó, học giả Kinh Thánh Wilbur Smith tranh luận:

*Khi Ngài nói rằng chính Ngài sẽ sống lại từ cõi chết, ngày thứ ba sau khi Ngài chịu đóng đinh, Ngài phán một điều mà chỉ người rồ dại mới dám nói mà thôi, nếu Ngài muốn các môn đồ trung thành lâu dài – trừ phi Ngài chắc chắn rằng Ngài sẽ sống lại. Không một*

người sáng lập bất kỳ tôn giáo nào trong lịch sử con người thậm chí còn dám nói một điều như vậy.[20]

Lời dự đoán của Chúa Giê-xu có thể khiến người ta xét lại tất cả những điều khác mà Ngài nói. Nếu Ngài không thật sự sống lại từ cõi chết như đã hứa, vì sao người ta lại tiếp tục tin Ngài? Tuy vậy, những môn đồ của Ngài vẫn nhiệt tình tin theo. Trong một bài viết trên New York Times, Peter Steinfels trích dẫn sự kiện đáng kinh ngạc diễn ra ba ngày sau khi Chúa Giê-xu chịu chết.

*“Rất nhanh chóng sau khi Chúa chịu chết, những môn đồ của Ngài bắt chợt biến đổi từ một nhóm người hèn nhát và bối rối trở thành những người với sự đẹp về Chúa Giê-xu sống động và vương quốc gần đến của Ngài, rao giảng bất chấp tính mạng, và sau này thay đổi cả đế chế. Có điều gì đó đã xảy ra. ... Nhưng chính xác là gì?[21]*

Như vậy, điều gì đã xảy ra và làm thay đổi cả thế giới trong thế kỷ thứ nhất? Có bằng chứng rằng Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại từ cõi chết không? Người hoài nghi Frank Morrison vốn bắt đầu viết một quyển sách để phản bác sự sống lại. Sau khi xem xét các bằng chứng, ông đảo ngược và viết một quyển sách khác về lý do vì sao ông tin điều đó là đúng.

Một người hoài nghi khác, Tiến sĩ Simon Greenleaf, người sáng lập Trường Luật Harvard, chế nhạo sự sống lại của Chúa Giê-xu với các sinh viên luật. Khi bị thách thức hãy điều tra thêm, Greenleaf bắt đầu áp dụng các nguyên tắc về bằng chứng nổi tiếng của ông vào trường hợp này. Sau khi đánh giá cách chi tiết các chứng cứ, ông bị thuyết phục rằng sự phục sinh thật sự đã xảy ra, chủ yếu là do sự thay đổi kỳ diệu ở các môn đồ (xem “Liệu Chúa Giê-xu có Sống lại Từ Cõi Chết?” )

Như vậy, nếu Chúa Giê-xu đã làm trọn nhiều lời tiên tri về Đấng Mê-si-a được viết hàng trăm năm trước khi Ngài giáng sinh, dự đoán đúng sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem, và giữ lời hứa sống lại từ cõi chết cách đáng kinh ngạc theo như những chứng cứ hiện có, liệu có lý do hợp lý nào để chúng ta nghi ngờ sự trở lại của Ngài sao?

## Chúa Giê-xu Sẽ Trở lại Ở đâu?

Kinh Thánh nói về việc Chúa sẽ trở lại tại núi Ô-li-ve ở Giê-ru-sa-lem.[22] Một số người hỏi, “Tại sao không phải là New York, London, Los Angeles hay Tokyo?” Nhưng Chúa chọn Giê-ru-sa-lem là nơi Ngài trở lại. Mặc dù Giê-ru-sa-lem thật nhỏ nhoi so với những nơi kia, nó là nơi vô cùng quan trọng với Đức Chúa Trời. Xem xét sơ lược lịch sử có thể giải thích vì sao.

Giê-ru-sa-lem là nơi (ban đầu được gọi là Mô-ri-a) Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham dâng tế lễ con một của mình là Y-sác. Nhưng Đức Chúa Trời đã ngăn Áp-ra-ham hiến tế Y-sác, và ban một con chiên được thay vào đó. Thật vậy, Đức Chúa Trời chưa bao giờ dự định khiến Y-sác trở thành tế lễ; Ngài đã thử thách đức tin của Áp-ra-ham, và cho chúng ta một hình ảnh biểu tượng của việc con Ngài chịu chết 2.000 năm sau tại Giê-ru-sa-lem, ở gần chính nơi đó.

Sa-lô-môn xây dựng Đền thờ Do Thái tại chính nơi mà Áp-ra-ham đã dâng con chiên được thay cho Y-sác. Đó cũng chỗ đặt để Nơi Chí Thánh, căn phòng thánh nơi Đức Chúa Trời phán rằng Ngài hiện diện tại đó.[23]

Năm trăm năm trước Đấng Christ, đã có lời tiên tri rằng người Do Thái sẽ là cư dân của Giê-ru-sa-lem khi Đấng Mê-si-a trở lại vào những ngày sau rốt.[24] Tuy nhiên, khi Giê-ru-sa-lem bị hủy phá vào năm 70 sau công nguyên, một triệu cư dân của nó đã bị giết, và số còn lại trốn chạy để giữ mạng. Lịch sử lâu đời của Giê-ru-sa-lem như là trung tâm thờ phượng Do Thái không còn tồn tại nữa. Người Do Thái chỉ có thể mơ rằng nó được xây dựng lại trong tương lai.

Tuy nhiên, giấc mơ của người Do Thái rằng Giê-ru-sa-lem một ngày kia sẽ được xây dựng lại là dựa trên lời hứa của Chúa qua tiên tri Ê-xê-chi-ên gần 600 năm trước Đấng Christ. Lời tiên tri nói về sự tàn lạc của người Do Thái đến các quốc gia khác do họ không vâng lời. Theo đó, trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ đưa họ trở về quê hương của mình từ những quốc gia khác. Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Ngài: “Ta sẽ thu lấy các người khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các người lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các người.”[25]

Trong gần 1900 năm sau khi bị quân lính La Mã tàn phá, quốc gia Y-sơ-ra-ên không còn tồn tại, và Giê-ru-sa-lem trở thành “vùng đất không người” dưới sự chiếm đóng của ngoại bang. Sau đó, trong nửa sau thế kỷ 19, người dân Do Thái bắt đầu cư ngụ tại Palestine. Sau cuộc tàn sát chủng tộc Holocaust do Đức Quốc xã của Hitler, đông đảo người dân Do Thái di cư đến Y-sơ-ra-ên.

Vào tháng 14, 1948, giấc mơ 2.000 năm của người Do Thái về sự tái sinh của Y-sơ-ra-ên trở thành hiện thực, khi Hiến chương Liên Hiệp Quốc, cho họ quyền kiểm soát một phần Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, trong vòng vài tiếng đồng hồ, năm toán quân Ả-rập thề sẽ hủy phá nó. Sự căng thẳng giữa Y-sơ-ra-ên và các nước láng giềng bùng nổ.

Năm 1967, quân Ai Cập, Jordan và Sy-ri-a bao vây Y-sơ-ra-ên. Báo chí giật tít, “Ai Cập Thề sẽ Hủy diệt Y-sơ-ra-ên.”[26] Quân lính Y-sơ-ra-ên dường như tuyệt vọng trước số đông kia. Nhưng một đợt tấn công bất ngờ của Y-sơ-ra-ên hủy diệt quân thù của họ chỉ trong vòng bảy ngày. Nhiều người nói đến sự chiến thắng choáng ngợp của Y-sơ-ra-ên như một phép lạ. Sau chiến thắng

chớp nhoáng của Y-sơ-ra-ên trong chiến tranh năm 1967, Giê-ru-sa-lem sau cùng cũng thuộc về Y-sơ-ra-ên, và hòa bình mà họ mong ước dường như gần đạt được. Tuy vậy, lời tiên tri rằng Y-sơ-ra-ên sẽ trở thành “hòn đá nặng” cho các dân tộc đã thành sự thật.[27]

Sự tái sinh kỳ diệu của Y-sơ-ra-ên chuẩn bị sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Mê-si-a, điều này vốn đòi hỏi việc dân Do Thái cư ngụ lại Giê-ru-sa-lem. Gần sáu triệu dân Do Thái hiện sống tại vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham. Trong một thế kỷ, Y-sơ-ra-ên đã bùng nổ từ một quốc gia gần như không tồn tại thành một quốc gia chiếm giữ các tin nóng của thế giới.

## Chúa Giê-xu sẽ Trở lại Như thế nào?

Kinh Thánh nói rằng Chúa trở lại rõ ràng trước mắt với quyền năng và sự vinh hiển lớn lao.

Năm trăm năm trước Đấng Christ, tiên tri Xa-cha-ri viết về việc Chúa trở lại Giê-ru-sa-lem trong thời điểm chiến tranh căng thẳng. Giê-ru-sa-lem sẽ bị bao vây bởi quân đội từ “mọi quốc gia.” Trận chiến đẫm máu và ác liệt, và quân đội Y-sơ-ra-ên sẽ bị kẻ thù làm cho choáng ngợp. Sau đó, một sự kiện bất ngờ sẽ thay đổi mọi thứ.

Thình lình, khi mọi hy vọng dường như đã tiêu tan, dân Do Thái sẽ nhìn lên bầu trời và nhìn thấy Chúa toàn năng của mình trở lại trong các đám mây. Chúng ta được cho biết rằng “mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy.”[28] Chúa phán qua tiên tri này, cho chúng ta biết làm cách nào nhận ra Ngài khi Ngài trở lại:

*Chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì có con đầu lòng.[29]*

Điều quan trọng cần phải hiểu là lời tiên tri này về sự tái lâm của Đấng Mê-si-a tại Giê-ru-sa-lem được viết năm trăm năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sanh. Không người nào khác trong lịch sử bị đóng đinh, chịu chết và sống lại. Đó sẽ là một sự kiện tuyệt diệu và thật cảm động lòng người tất cả những người được nhìn thấy Ngài.

Trong phút chốc, người Do Thái đang bảo vệ thành phố của họ sẽ nhận ra rằng Chúa Đấng cứu họ cũng chính là Giê-xu mà tổ phụ họ đã chối bỏ. Làm sao họ có thể nhận ra Ngài? Cũng như cách mà các môn đồ đã nhận ra Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại: bởi dấu đinh trên tay Ngài. Khi đó họ sẽ khóc lóc đắng cay, và “thương khóc, như là thương khóc con trai một.” Khi đó họ sẽ nhận ra tình yêu lớn lao Ngài dành cho họ.

Khi Chúa Giê-xu trở lại, những ai đã chết “trong Đấng Christ” sẽ là những người đầu tiên gặp Ngài trong không trung. Sau đó những người vẫn còn sống và tin cậy Ngài là Chúa và Đấng Cứu Thế của mình từ mọi nước sẽ gặp Ngài trong không trung.[30] Các học giả Kinh Thánh bất đồng về thời điểm của những sự kiện kỳ diệu này; tuy nhiên, như Phao-lô viết, chúng ta nên tỉnh thức và chờ đợi “sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.”[31]

Lời hứa trở lại của Chúa Giê-xu sẽ được ứng nghiệm một cách chi tiết như những lời tiên tri về việc Chúa đến lần thứ nhất. Thời điểm của Chúa là khi mọi lời tiên tri về các sự kiện thế giới sau cùng cũng diễn ra. Sự tái lâm của Ngài sẽ là khoảng thời gian của sự vui mừng và ban thưởng cho các tín hữu, nhưng là khoảng thời gian chịu phán xét kinh khiếp cho những kẻ không tin.[32]

C. S. Lewis nêu ba điều đề xuất cần nhớ về sự tái lâm của Chúa Giê-xu :[33]

1. Ngài chắc chắn sẽ trở lại
2. Chúng ta không thể biết là khi nào
3. Vì vậy chúng ta phải luôn sẵn sàng cho Ngài.

Chúng ta đã xác định rằng Chúa Giê-xu hứa trở lại, và lời Ngài là đáng tin. Chúng ta cũng đã thấy rằng chính Chúa Giê-xu đã phán rằng chúng ta không thể biết chính xác khi nào Ngài sẽ trở lại. Nhưng làm sao chúng ta chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài đây?

## Làm sao để Chuẩn bị cho sự Trở lại của Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu đã giáo huấn các môn đồ phải chuẩn bị cho sự tái lâm của Ngài như để đó là điều quan trọng nhất trong đời họ.[34] Ngài dùng minh họa về một người đầy tớ khôn ngoan chuẩn bị mọi thứ chờ chủ trở về. Một ví dụ khác trong đó Ngài phán rằng chúng ta phải trông đợi sự trở lại của Ngài (theo phong tục Do Thái) như một cô dâu phải chuẩn bị sẵn sàng chờ chàng rể đến.[35]

Khi Chúa Giê-xu trở lại với con cái Ngài, chính Ngài sẽ trở lại với những ai đã sẵn có một mối liên hệ với Ngài. Chúa Giê-xu phán,

*Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa*



*mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! [36]*

Trong phân đoạn này, Chúa Giê-xu phán với chúng ta rằng những việc lành chúng ta làm cho Chúa là không giá trị gì trừ phi chúng ta có một mối liên hệ thật sự với Ngài. Điều duy nhất đáng kể khi chúng ta qua đời hoặc nhìn thấy Ngài tái lâm là biết rõ Ngài.[37] Vậy thì làm sao chúng ta biết Ngài?

Do Chúa Giê-xu cũng là con người, chúng ta đơn giản cần trò chuyện với Ngài, cảm tạ Ngài đã chịu chết vì chúng ta và nói với Ngài rằng chúng ta muốn Ngài là Chúa của chúng ta. Theo lời Chúa Giê-xu, những ai thật đặt đức tin nơi Ngài và tiếp nhận Ngài vào đời sống được ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời.[38]

Khi Chúa Giê-xu trở lại trong quyền phép, Ngài sẽ tách biệt những ai thuộc về Ngài với những kẻ đặt Ngài ngoài lề cuộc sống của mình. Theo sau sự tái lâm của Ngài sẽ là sự phán xét trong đó mọi suy nghĩ và việc làm của từng người sẽ được phơi bày trước Ngài.[39]

Để chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giê-xu điều quan trọng nhất mà bạn cần làm là hiểu những việc Chúa Giê-xu đã làm cho bạn trên thập tự giá, và chọn đặt đức tin nơi Ngài. Để chắc chắn rằng bạn sẵn sàng gặp Ngài khi Ngài trở lại, Hãy nhấp vào đây để đọc bài “Vì sao chọn Chúa Giê-xu?” [<http://jesustruths.org/wwrj/7-jesus-relevant-today/>]

Nếu bạn đã biết Đấng Christ, sẽ không còn có sự đoán phạt cho tội lỗi của bạn trong tương lai, vì Chúa Giê-xu đã trả hết nợ tội cho bạn trên thập tự giá. Là con cái Ngài, bạn đã được ban sự sống đời đời trong Ngài. Chúa Giê-xu cũng phán với chúng ta rằng những gì chúng ta làm cho Đấng Christ trong đời này sẽ được tính công. Ngài phán,

*Này, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.”[40] Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: “Phải, ta đến mau chóng!”[41]*

Sứ đồ Giăng nhiệt thành đáp, “A-men! Lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!!”[42] Nguyện mỗi người trong chúng ta cũng có thái độ trông chờ và sẵn sàng đón sự trở lại của Ngài như vậy.

## Endnotes

1. Acts 1:10, 11.

2. Matthew 24:27-31.
3. Bertrand Russell, *Why I Am Not a Christian* (New York: Touchstone, 1957), 16.
4. 2 Peter 3:4, NLT.
5. Matthew 25:13.
6. Matthew 24:3-14.
7. Matthew 24:3-51.
8. Luke 21:28.
9. Titus 2:13.
10. 2 Peter 3:8-9.
11. Matthew 24:14.
12. Matthew 16:13-17; Luke 4:16-21; 7:19-23.
13. Matthew 24:1-2; Luke 13:34-35; 19:41-44; 21:20-24.
14. Matthew 12:40; 17:22-23.
15. Quoted in Josh McDowell, *The New Evidence That Demands A Verdict* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1999), 12.
16. Peter Stoner, *Science Speaks* (Chicago: Moody Press, 1958.), 97-110.
17. Matthew 24:1-14; Mark 13:1-37; Luke 21:5-38.
18. Quoted in <http://kloposmasm.wordpress.com/>.
19. <http://www.ligonier.org/learn/devotionals/return-christ/>.
20. Quoted in McDowell, 209.
21. Peter Steinfeld, "Jesus Died—And Then What Happened?" *New York Times*, April 3, 1988.
22. Zechariah 14:4.
23. Leviticus 16:2, 29-30.
24. Zechariah 14:1-4.
25. Ezekiel 36:24, NLT.
26. *Los Angeles Times*, front page, May 27, 1967.
27. Zechariah 12:3.
28. Revelation 1:7.
29. Zechariah 12:10.
30. 1 Thessalonians 4:16, 17.
31. Titus 2:13.
32. Revelation 21:3-15.
33. C. S. Lewis, "Predictions of the Second Coming," quoted in:  
<http://www.atkinsmarketingsolutions.com/wp/2011/05/21/rapture-marketing-c-s-lewis-end-of-the-world-predictions/>
34. Luke 12:35-40.
35. Matthew 25:1-13.

36. Matthew 7:21-23, NASB.

37. Matthew 7:22-23, NASB.

38. John 1:12.

39. Revelation 20:11-15.

40. Revelation 22:12, NIV.

41. Revelation 22:20.

42. Ibid.